

ที่ ศธ ๐๔๒๓๖/ ๑ ๓๕๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
๔๐๑/๑ ถนนมรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
จึงประกาศผลการคัดเลือกฯ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่  
[www.spm6.go.th](http://www.spm6.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพร พิพิธจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โทร./โทรสาร ๐๓๘-๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑  
<http://www.spm6.go.th>



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

.....  
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง  
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จำนวน ๑ อัตรา  
โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน โดยบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับ  
การคัดเลือกเป็นต้นไป หรือมีการยกเลิกบัญชีเดิม หรือมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่และบัญชีผู้ได้รับ  
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
๒. ผู้นั้นได้รับการจ้างไปแล้ว
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายณพพร พิพิธจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นายกฤษฎา แจ่มทิม	๑. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ๒.ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ชุด มาในวันรายงานตัวเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง ๓. ให้ผู้ค้ำประกันนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด
๒	๐๐๑	นางสาวสลิตา กาญจนเกตุ	
๓	๐๐๒	นางสาวอรรรณ ปิ่นสุวรรณ	
๔	๐๐๕	นางสาวดวงฤทัย เนื่องบุญมา	

